
บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานอธิการบดี  โทร.1121

ที่  45 / 2566 วันที ่  31 มนีาคม 2566

เรื่อง   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดทานประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กําหนดจัดประชุมหารือและรับฟงแนวทาง 
เรื่อง การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย รวมกับผูบริหารและคณะทํางานจากบริษัท ซุปเปอร 
เอนเนอรยี คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อกําหนดแนวทางลดคาไฟฟาของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม  

ในการน้ี มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของทานคือ อาจารยคนโฑ ปานทองคํา 
และผศ.วิศิษฏศักด์ิ  ทับยัง เขารวมประชุมหารือประเด็นดานเทคนิคและนําเสนอรายละเอียดของโครงการ  
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย รวมกับผูบริหาร และคณะทํางานจาก  
บริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในวันพุธ  ที่ 5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หองประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

(ผูชวยศาสตราจารยอุดร นามเสน) 
รองอธิการบด ี

2003
03-04-2566
15.57

เรยีน  คณบดี
-เพื�อโปรดพิจารณา
สํานักงานอธิการบด ีขอเชิญบุคลากร อาจารย์คณโฑ ปานทองคาํ 
และผศ.วศิิษฏ์ศักดิ� ทับยัง ประชุมหารอืและรบั�งแนวทาง 
เรื�อง การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในวนัพุธที� 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศรวีชัิย
-เห็นควรมอบงานบรกิารวชิาการดาํเนินการแจ้งบุคลากร
ตามรายชื�อ

4/4/2566

5 เม.ย. 66

05 เม.ย. 2566

มอบดงัเสนอ

7 เม.ย. 66


